

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP (2016-2017)
BỘ MÔN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
(Tổng số 42-45 sinh viên)

- Mỗi thầy cô hướng dẫn tối thiểu 7 sinh viên
- Thời gian thực tập: từ ngày 7 – 15/7/2017
- Kinh phí: Sinh viên tự túc
- Địa bàn: Tp HCM
- Sinh viên liên hệ làm việc trực tiếp với thầy cô hướng dẫn làm đề cương, tiến hành nghiên cứu;
- Hình thức báo cáo (bằng hình ảnh), sinh viên báo cáo kết quả làm việc (hình ảnh, tư liệu, nhật ký) cho thầy cô hướng dẫn hàng ngày qua email, face book hoặc online ...
- Điểm cuối kì: in ra tập báo cáo (báo cáo hình ảnh) để chấm điểm chính thức, độ dài từ 2000 – 3000 từ.

GIẢNG VIÊN		CHỦ ĐỀ	SINH VIÊN	MSSV
TS. HUỖNH NGỌC THU	I	CAO ĐÀI - HÒA HỎA - ĐẠO BAHAI Ở TP HCM		
	1	Chọn và khảo tả một hoặc một số nghi lễ vòng đời của người Việt Cao Đài tại Tp.HCM.		
	2	Chọn và khảo tả một hoặc một số nghi lễ vòng đời của người Việt Hoà Hảo tại Tp.HCM.		
	3	Chọn và khảo tả sinh hoạt tôn giáo tại Toà thánh/ Thánh thất Cao Đài của người Việt tại Tp HCM.		
	4	Chọn và khảo tả sinh hoạt tôn giáo tại Toà thánh/ Thánh thất Hoà Hảo của người Việt tại Tp HCM.		
	5	Tìm hiểu về đạo BAHAI ở Tp HCM.		
	6	Cơ cấu tổ chức của đạo BAHAI ở Tp HCM.		
	7	Mối quan hệ giữa đạo BAHAI và tôn giáo khác.		
	II	PHẬT GIÁO KHMER TẠI TP HCM		
TS. ĐẶNG THỊ KIM OANH	1	Thực hành Phật giáo của tín đồ Khmer tại TP HCM.		
	2	Có thể khảo tả chùa Chantarangsay và sinh hoạt tôn giáo tại chùa.		
	3	Khảo sát hệ thống nghi lễ tại chùa Khmer ở Tp HCM.		
	4	Nghi lễ chuyển đổi của người Khmer ở Tp HCM.		

	5	Trang phục của người Khmer tại TPHCM.		
	6	Âm thực của người Khmer tại Tp HCM		
	7	Thích nghi của người Khmer tại Tp HCM dưới góc độ công việc		
PGS.TS. PHAN THỊ HỒNG XUÂN	III	CHÙA NGƯỜI HOA - CHÙA ẮN ĐỘ - LÀNG NGHỀ NGƯỜI VIỆT TP HCM		
	1	Cộng đồng người Ấn ở Tp.HCM.		
	2	Sinh hoạt tôn giáo người Ấn Độ tại chùa Ấn Độ ở Tp HCM.		
	3	Sinh hoạt tôn giáo của người Hoa tại chùa (tự chọn 1 chùa để nghiên cứu).		
	4	Làng nghề ở Tp.HCM.		
	5	Làng nghề ở Củ Chi.		
	6	Làng nghề ở Bình Chánh.		
	7	Văn hóa kinh doanh.		
	IV	NGƯỜI CHĂM ISLAM TP HCM		
PGS.TS. TRƯƠNG VĂN MÓN	1	Chọn khảo tả 4 thánh đường (tự chọn) người Chăm Islam tại Tp HCM.		
	2	Chọn khảo tả 4 thánh đường (tự chọn) người Chăm Islam tại Tp HCM.		
	3	Sinh hoạt tôn giáo của người Chăm Islam trong thánh đường (chọn 3 điểm/3 thánh đường để nghiên cứu, so sánh).		
	4	Văn hoá hành hương (Haji) đến thánh địa La Mecca của tín đồ Islam Tp HCM ở một số thánh đường.		
	5	Trang phục phụ nữ Chăm Islam.		
	6	Âm thực - Halal của người Chăm Islam.		
	7	Giao lưu văn hoá giữa người Chăm Islam và tín đồ Islam khác (Mã Lai, Ả Rập) tại khu vực chợ Bến Thành, Tp HCM.		
	V	CHỢ - CHÙA PHẬT GIÁO Ở TP HCM.		

GV. LÊ MỸ DUNG	1	Khảo tả Chợ Bà Hoa, Chợ Ông Tạ.		
	2	Chợ Bà Chiểu/Chợ Lê Hồng Phong.		
	3	Chợ Bình Tây/Chợ/Xã Tây.		
	4	Chùa Minh Đăng Quang/Chùa Hội Sơn.		
	5	Chùa Vĩnh Nghiêm/Chùa Giác Lâm.		
	6	Chùa Xá Lợi/Chùa Giác Viên		
	7	Chùa Ngọc Hoàng/Minh Hương Gia Thạnh.		
	VI	CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH Ở TP HCM.		
ThS. TRẦN THỊ NGỌC LƯU	1	Tìm hiểu giáo dục trẻ em của một cộng đồng người Việt Công giáo tại Tp.HCM.		
	2	Chọn và khảo tả một hoặc một số nghi lễ vòng đời của người Việt Công giáo tại Tp.HCM.		
	3	Chọn và khảo tả các lớp giáo lí hôn nhân của một cộng đồng người Việt Công giáo tại Tp.HCM.		
	4	Chọn và khảo tả việc tôn kính Đức Trinh nữ Maria của một cộng đồng người Việt Công giáo tại Tp.HCM.		
	5	So sánh giữa lễ Rửa tội (Công giáo) và lễ Báptem (Tin Lành) tại hai cộng đồng Công giáo và Tin Lành tại Tp.HCM (nghiên cứu trường hợp người Việt).		
	6	Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức giáo xứ của một cộng đồng người Việt Công giáo tại Tp.HCM.		
	7	Tìm hiểu các sinh hoạt tôn giáo và xã hội của người Công nhân Công giáo di cư tại Tp.HCM (nghiên cứu trường hợp người Việt).		